

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพระราชทานปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์



พลตำรวจเอก อัครวิน ขวัญเมือง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีชื่อเสียงมายาวนาน นอกจากนี้ ยังมีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศหลากหลายด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงด้านการบริการสังคม โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา แก้ปัญหา และชี้นำสังคม ชุมชน ท้องถิ่น โดยกำหนดปรัชญาการดำเนินงานไว้ว่า “มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล”

จากปรัชญาของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ทำให้มหาวิทยาลัยมีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลและองค์กรภายนอกที่มีผลงานโดดเด่น และสร้างคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการเชิดชูบุคคลดังกล่าวในรูปแบบที่หลากหลาย และหนึ่งในรูปแบบดังกล่าวนี้ คือการมอบปริญญาเกียรตินิยมชั้นดีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี

ในปีนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาเกียรตินิยมชั้นดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง เป็นบุคคลที่สมควรได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด้วยคุณสมบัติที่เพียบพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะในระดับสูง ตั้งแต่เมื่อครั้งรับราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จนกระทั่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการภาครัฐสืบไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กรกฎาคม ๒๕๖๑

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ ๑	
คำเสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	๑
ส่วนที่ ๒	
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	๓
๑. ชื่อผู้ได้รับเสนอ	๓
๒. ประวัติและผลงาน	๓
๒.๑ ประวัติ	๓
๒.๒ ผลงาน	๖
ส่วนที่ ๓	
การวิเคราะห์/สังเคราะห์ความสอดคล้องของการดำรงชีวิต การปฏิบัติงาน และผลงานของ พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ที่สมควรได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	๑๑
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ประมวลภาพกิจกรรมสำคัญของพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง	๑๖

คำเสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสาขาวิชาที่มีความเข้มแข็งทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กล่าวคือ ในเชิงปริมาณ เป็นสาขาวิชาที่มีจำนวนนักศึกษาเป็นอันดับหนึ่งของคณะ แสดงถึงการได้รับความนิยมนิยมสูงจากผู้เรียน ส่วนเชิงคุณภาพนั้นเป็นสาขาวิชาที่มีอาจารย์ศัลยภาพสูง ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ภายใต้ปรัชญาของหลักสูตรว่า มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความรู้และความสามารถในการจัดการสมัยใหม่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยเฉพะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนจนมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยอย่างลึกซึ้งและความสามารถในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีจริยธรรม คุณธรรมและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนา นักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้ สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มี คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอกมุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา งาน สังคม และประเทศ

จากปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังกล่าว ทำให้มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการ ยกย่องเชิดชูบุคคลที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพระราชทาน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คือพลตำรวจเอก อัครวิน ขวัญเมือง โดย มีภูมิประวัติและเกียรติภูมิสนับสนุนดังนี้

พลตำรวจเอก อัครวิน ขวัญเมือง เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่อำเภออุ้มทอง จังหวัด สุพรรณบุรี จบการศึกษาจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนท่าช้างวิทยา โรงเรียนตำรวจภูธรภาค ๗ โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ ๓๐ (นรต. ๓๐) จบหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๑๖ และหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๕ เริ่มรับราชการตำรวจตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ขณะนั้นดำรงยศร้อย ตำรวจตรี ตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ (ร.ต.ต. รอง สวส. สน.สำเหร่) รับผิดชอบงานหัวหน้าสายสืบ จากนั้นได้โยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ สถานีตำรวจภูธร อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สถานีตำรวจภูธร อำเภอด่าน ช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตำรวจที่สำคัญตามลำดับจนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยดำรงชั้นยศสูงสุดคือ พลตำรวจเอก (พล.ต.อ.) และดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดคือ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รอง ผบ.ตร.) หลังจาก เกษียณอายุราชการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วประมาณเกือบ ๒ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ พลตำรวจเอก อัครวิน ขวัญเมือง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านเทศกิจ ด้านงานปกครองและทะเบียน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๖๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งพลตำรวจเอก อัครวิน ขวัญเมืองให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจนถึงปัจจุบัน

ในบทบาทของการเป็นตำรวจหรือ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” นั้น พลตำรวจเอก อัครวิน ขวัญเมืองได้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของราษฎรจากมิถุนาชีพและอาชญากร สามารถบริหารจัดการคดีสำคัญระดับชาติจนสามารถจับกุม ผู้กระทำผิดมาลงโทษมาแล้วหลายคดี ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนายตำรวจมือปราบฝีมือดีคนหนึ่งของประเทศ จนได้รับฉายาจากสื่อมวลชนหลายฉายา ได้แก่ ฉายา “อัครวินปิดจ๊อบ” เนื่องจากมีวิธีการทำงานที่ รวดเร็วและเฉียบขาด และฉายา “มือปราบไผ่เขียว” เนื่องจากสามารถขจัดแหล่งซ่องสุมและแพร่ยาเสพติดที่ สำคัญในชุมชนไผ่เขียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สำเร็จ นอกจากนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นจากเอแบค

โพล ได้รับการโหวตว่าเป็นนายตำรวจมือปราบที่ประชาชนรู้สึกชื่นชอบและบรรเทาเหตุอาชญากรรมได้มากที่สุดอีกด้วย

ในบทบาทของการเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ “พ่อเมือง” นั้น พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง มีความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงตั้งแต่เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานด้านอาชญากรรมและยาเสพติดมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการบ้านเมือง โดยเฉพาะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านเทคนิค โดยบูรณาการศาสตร์เชิงกฎหมายที่เคร่งครัด กับศาสตร์เชิงบริหารที่ยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดความสมดุล ไม่ตึงจนสร้างความอึดอัดขัดข้องในการทำงาน และไม่หย่อนจนทำให้ขาดความเป็นระเบียบวินัย จึงอาจกล่าวได้ว่า พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมืองเป็นรูปแบบใหม่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในแบบฉบับของ “พ่อเมือง ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ภายใต้ปณิธานที่ว่า “ทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด”

ผลงานที่โดดเด่นเป็นรูปธรรมในการบริหารรัฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวก การทวงคืนพื้นที่ ปรับพื้นที่ และปรับภูมิทัศน์บริเวณชุมชนป้อมมหากาฬเพื่อจัดทำเป็นสวนสาธารณะและอนุรักษโบราณสถานของชาติ และการบริหารจัดการเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อเดือนตุลาคมปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมืองได้ประกาศวาระการพัฒนากทม. ภายใต้แนวคิดที่ว่า “Now ทำจริง เห็นผลจริง” โดยมีนโยบายสำคัญจำแนกออกเป็น ๔ ระยะ คือ ๑) ระยะ ๑๐๐ วัน-เพิ่มการบริการฉับไว โกลด์ชิตชุมชน ประชาชนปลอดภัย ๒) ระยะ ๒๐๐ วัน-พัฒนาคน พัฒนาการศึกษ เพิ่มศักยภาพโรงเรียน กทม. ๓) ระยะ ๓๐๐ วัน-กรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลง พร้อมบริการทันใจด้วยระบบออนไลน์ และ ๔) ระยะ ๑ ปี-ผลิตคน ผลิตงาน ทุกโครงการจับต้องได้ เห็นผลจริง นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามภารกิจ การทำงาน รวมถึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนา กรุงเทพมหานครหลายช่องทาง ได้แก่ ช่องทางเฟซบุ๊ก ช่องทางไลน์ และช่องทางเว็บบล็อก แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ อย่างแท้จริง

ด้วยเกียรติประวัติและเกียรติคุณอันถือเป็นคุณูปการสำคัญที่มีต่อประเทศชาติทั้งในด้านการพิทักษ์สันติราษฎร์และด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ถือเป็นต้นแบบของนักบริหารที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้จากประสบการณ์เดิมและส่งเสริมประสบการณ์ใหม่ได้อย่างสมดุล ควรแก่การยกย่องและกล่าวขวัญถึงในฐานะ “เอกบุรุษ” จึงเห็นสมควรเสนอชื่อพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง เพื่อขอรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป

ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพระราชทานปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑. ชื่อผู้ได้รับเสนอ : พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง

๒. ประวัติและผลงาน

๒.๑ ประวัติ

ชื่อ : พลตำรวจเอก อัศวิน นามสกุล : ขวัญเมือง

เกิด: ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๔ อายุ : ๖๖ ปี

สัญชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

ที่อยู่ปัจจุบัน ๖๗/๑๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ประวัติการศึกษา

- ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดนางบวช อำเภอบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่าช้างวิทยา อำเภอบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบเทียบของกระทรวงศึกษาธิการ
- นักเรียนพลตำรวจ โรงเรียนตำรวจภูธร ๗ จังหวัดนครปฐม
- ระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (นายร้อยตำรวจ รุ่นที่ ๓๐)

หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๑๖

หลักสูตรวิทยาป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๕

ประวัติการรับราชการที่สำคัญ

ตำแหน่ง	ปี พ.ศ.
➤ รอง สวส.สน.สำเหร่	๒๕๒๐-๒๕๒๑
➤ รอง สวส.สภ.อ.อู่ทอง	๒๕๒๑-๒๕๒๔
➤ รอง สวป.สภ.อ.เมืองนครปฐม	๒๕๒๔-๒๕๒๘
➤ สว.สภ.อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี	๒๕๒๘-๒๕๓๒
➤ ผบก.ภ.จ.เชียงราย	๒๕๔๑-๒๕๔๒
➤ ผู้บังคับการกองปราบปราม	๒๕๔๒-๒๕๔๔
➤ บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๒	๒๕๔๔-๒๕๕๐
➤ บัญชาการตำรวจนครบาล	๒๕๕๐-๒๕๕๑
➤ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	๒๕๕๑-๒๕๕๓
➤ รักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒	๒๕๕๓
➤ ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) ด้านการสืบสวน	๒๕๕๓-๒๕๕๔
➤ รักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๑	๒๕๕๓-๒๕๕๔
➤ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	๒๕๕๖-๒๕๕๙
➤ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙-ปัจจุบัน

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประสบการณ์การทำงาน

๑. ด้านการรับราชการตำรวจ

ปี พ.ศ. ประสบการณ์

ปี พ.ศ.	ประสบการณ์
๒๕๒๐	รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล สำเหร่
๒๕๒๒	รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธร อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๕๒๔	รองสารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจภูธร อำเภอมือง จังหวัดนครปฐม
๒๕๒๕	เลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอก
๒๕๒๖	สารวัตร แผนก ๕ กองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจภูธร ภาค ๓ จังหวัดนครปฐม
๒๕๒๘	สารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๕๓๑	เลื่อนยศเป็นพันตำรวจโท
๒๕๓๒	รองผู้กำกับวิทยาการ กองบังคับการตำรวจภูธร ภาค ๓ จังหวัดนครปฐม
๒๕๓๔	ผู้กำกับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
๒๕๓๖	รักษาการผู้กำกับการสารวัตรสืบสวนภาค ๗ จังหวัดนครปฐม
๒๕๓๘	รองผู้บังคับการตำรวจกองปราบปราม
๒๕๔๑	ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย
๒๕๔๒	ผู้บังคับการตำรวจกองปราบปราม
๒๕๔๔	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
๒๕๔๗	รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
๒๕๔๙	ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒
๒๕๕๐	ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
๒๕๕๑	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๒๕๕๓	ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) ด้านการสืบสวน

๒. ด้านการปกครองท้องถิ่น (รูปแบบพิเศษ)

ปี พ.ศ.	ประสบการณ์
๒๕๕๖	รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานปกครองและทะเบียน
๒๕๕๙	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๓. ด้านการเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ

๓.๑ กรรมการหน่วยงานหรือองค์กร

ปี พ.ศ.	ประสบการณ์
๒๕๔๓	กรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทย
๒๕๕๑	กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๒๕๕๘	สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๒๕๕๘	กรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดกรุงเทพมหานคร
๒๕๖๐	กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)
๒๕๖๐	อนุกรรมการด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจตำรวจ กรรมการมูลนิธิกรุงเทพมหานคร

๓.๒ กรรมการที่ปรึกษาโครงการหรือกิจกรรม

ปี พ.ศ. ประสบการณ์

- ๒๕๕๙ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
- ๒๕๖๐ ประธานที่ปรึกษาฝั่งเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
- ๒๕๖๐ ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่สำหรับโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา
- ๒๕๖๐ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
- ๒๕๖๐ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
- ๒๕๖๐ กรรมการที่ปรึกษาการจัดการงาน “ปิดเอ็มเอสกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓๐)
- ๒๕๖๐ กรรมการที่ปรึกษาโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

๓.๓ กรรมการ/อนุกรรมการโครงการหรือกิจกรรม

ปี พ.ศ. ประสบการณ์

- ๒๕๕๙ ประธานกรรมการอำนวยการโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพ
- ๒๕๕๙ ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือชาวนาในการจำหน่ายข้าว
- ๒๕๕๙ กรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- ๒๕๕๙ กรรมการและคณะทำงานจัดงาน World Travel and Tourism Council (WTTC) Global Summit 2017
- ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- ๒๕๕๙ คณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์
- ๒๕๖๐ ประธานกรรมการกองทุนปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา และคณะทำงานบริการจัดการกองทุน
- ๒๕๖๐ อนุกรรมการเตรียมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
- ๒๕๖๐ กรรมการบริหารการจัดงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี”
- ๒๕๖๐ กรรมการอำนวยการจัดโครงการประชุมนานาชาติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี ๒๕๖๐ (World Rabies Day 2017)
- ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- ๒๕๖๐ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรุงเทพมหานคร

๒.๒.๑ ด้านการถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

๑) การถวายอารักขาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ บรมวงศานุวงศ์ รวมจำนวน ๕๑๕ ครั้ง ทั้งการรับเสด็จโดยเป็นหมายกำหนดการและการเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ในช่วงรับราชการตำรวจ

๒) การบริหารจัดการพื้นที่ท้องสนามหลวง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านต่างๆ เช่น การเดินทาง อาหาร ที่พัก ความปลอดภัย ความสะอาด การแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งดูแลรักษาพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพระเกียรติ ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ หาทີสุดมิได้

๓) การบริหาร จัดการ จัดเตรียม และดำเนินการ บูรณาการร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ เริ่มตั้งแต่เคลียร์พื้นที่ก่อนสร้างพระเมรุมาศ การจัดวางผังพื้นที่และการปรับปรุงทัศนักรบริการทางการแพทย์ การดูแลสุขอนามัย การจัดระเบียบอาหารและของบริจาค การจัดเก็บขยะมูลฝอย การอำนวยความสะดวกกับการจราจร การจัดที่พักค้างให้แก่ประชาชน การดูแลรักษาความปลอดภัย การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม การจัดสถานที่วางดอกไม้จันทน์ การปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศ การรวบรวมเถาดอกไม้จันทน์ ไปประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และเชิญเถาดอกไม้จันทน์ ขึ้นเรือหลวงสีซิง ประกอบพิธีลอยเถาดอกไม้จันทน์ในทะเลอ่าวไทย

๒.๒.๒ ด้านการสืบสวนสอบสวน

ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตาม สืบสวนและสอบสวนคดีสำคัญหลายคดี โดยใช้ทักษะและองค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การประสานงาน การทำงานเป็นทีม การสร้างศรัทธาในการทำงาน การทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะที่งานจำลองสถานการณ์ เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ ประมวลและลำดับเหตุการณ์อย่างเป็นระบบ จนทำให้สามารถติดตามจับกุมคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมาย ปิดคดีสำคัญระดับชาติเป็นจำนวนมาก ได้แก่ คดีสังหารนายศุภฤกษ์ เรือนใจมั่น (โจ ค่านช้าง) คดีคาร์บอมบ์รถดีดีต นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร คดีจับกุมนายประชา โพธิพิพิธ (กำนันเข็ญ) คดีจับกุมนายนพพล ประสงค์ศิลป์ (จ๊อบ ไข่เขียว) และคดีวิสามัญฆาตกรรมนายชาญชัย ประสงค์ศิลป์ (โจ๊ก ไข่เขียว) เป็นต้น จนได้รับฉายาว่า “อศวินปิดจ๊อบ” และ “มือปราบไข่เขียว”

๒.๒.๓ ด้านกฎหมาย

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้านกฎหมายที่สำคัญ ดังนี้

๑) สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่างๆ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากเห็นว่ากรณีใดจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติขึ้นใช้บังคับ ให้ สปท.จัดทำร่างพระราชบัญญัติขึ้นเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่เดิมเหมือนกับอำนาจหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

๒) กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับตำรวจในเรื่อง หน้าที่ อำนาจ และภารกิจของตำรวจให้เหมาะสม การบังคับใช้กฎหมายที่มีโทษทางอาญา และระบบการสอบสวนคดีอาญาให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพมีหลักประกันว่าข้าราชการ

ตำรวจจะได้รับคำตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมแก่ภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายและการพิจารณาบำเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้าย ต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนและมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

๒.๒.๔ ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๑) การเปิดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานคร ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก (World Book Capital) เมื่อปี ๒๕๕๖ จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่งพันธกิจหนึ่งที่สำคัญที่เสนอไว้ คือ โครงการจัดตั้งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดสถานที่ตั้งบริเวณมูมถนนตะนาว ใกล้กับสี่แยกคอกวัว อาคารได้รับการออกแบบให้มีความโดดเด่นด้วยรูปทรงแบบ Arts Deco ที่ผสมผสานอารยธรรมตะวันตกกับอารยธรรมแบบศิลปะไทย ภายในมีบริการแบบครบวงจรตามแบบฉบับห้องสมุดยุคใหม่ ประกอบด้วย นิทรรศการหมุนเวียน ห้องสมุดสำหรับผู้พิการ ห้องฉายภาพยนตร์ Book Café ห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชน ห้องเงียบสำหรับทำกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม หอเกียรติยศผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หอเกียรติยศนักประพันธ์และกวีแห่งชาติ หอจดหมายเหตุ โดยมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการอย่างหลากหลาย ทั้งหนังสือทั่วไป หนังสือนิทาน หนังสือประเทศเพื่อนบ้าน (อาเซียน) วรรณกรรมต่างประเทศ หนังสือหายาก รวมถึงสื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย

๒) การสร้างแรงบันดาลใจศึกษาภาษาที่ ๒ (อังกฤษภาคปฏิบัติ Inspiration: Friend-to-Friend) ใน Theme “เราจะไม่ทิ้งกัน” (No one left behind)

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีความทันสมัยเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน พร้อมทั้งก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก โดยการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและทุกสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครให้สามารถแข่งขันได้ระดับสากล รวมทั้งขยายความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้นักเรียนของกรุงเทพมหานครมีความรู้ในด้านภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งโครงการสร้างแรงบันดาลใจศึกษาภาษาที่ ๒ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีมีความสุขในการเรียนรู้สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารด้วยความมั่นใจและเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ ด้วยการใช้อังกฤษมากยิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก โดยมีครูชาวต่างชาติสอนเป็นภาษาอังกฤษ ถือเป็นโอกาสทางการศึกษาที่ดีสำหรับนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีพื้นฐานทางภาษาเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพต่อไป

๓) การให้ทุนเอราวัณ

ทุนเอราวัณเป็นทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับมหาวิทยาลัย ๗ แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รัชภัฏ ๕ สาขาวิชา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัชภัฏ ๒ สาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รัชภัฏ ๓ สาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รัชภัฏ ๓ สาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัชภัฏ ๒ สาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รัชภัฏ ๒ สาขาวิชา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัชภัฏ ๒ สาขาวิชา รวมทั้งหมด ๑๐๐ ทุน โดยผู้สมัครขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นนักเรียนที่

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนในสังกัดกทม. ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน ๙ โรงเรียน หรือเป็น บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการหรือบุคลากร กทม. ที่รับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยนักเรียนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึงภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ นอกจากนี้ ต้องผ่านการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการศึกษากำหนด ตลอดจนเป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีวินัย โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรโควตาที่เรียนตามจำนวนที่ระบุ และ กรุงเทพมหานครจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร (๕ ปี) เมื่อผู้รับทุน สำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้รับทุนจะต้องเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อเป็นการชดใช้ทุน ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครมีบุคลากรครูที่รักใน องค์กร ผูกพันในกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นคนในภูมิลำเนากรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง

๒.๒.๕ ด้านสังคม

ในระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง มีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมหลายประการ ดังนี้

๑) การขอยกเว้นอากรรถดับเพลิง รถกู้ภัย รถไฟส่องสว่าง และรถบรรทุก

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ดำเนินการขอยกเว้นอากรรถประเภท ต่างๆ ดังกล่าว และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงนามในคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๕๑/๒๕๕๙ เรื่องการดำเนินการกับของที่เก็บในเขตปลอดอากรและเขต ประกอบการเสรี (Free Zone) และของที่ใช้เป็นยุทธภัณฑ์เพื่อบรรเทาสาธารณภัย ในราชกิจจานุเบกษา “ข้อ ๙ รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถไฟส่องสว่าง และรถบรรทุก...ได้รับการยกเว้นอากรแห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตรา ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐...” ส่งผลให้ช่วยประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานครได้หลายล้านบาท

๒) การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย

การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ยกเลิกจุดผ่อนผันที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย รุก ล้ำพื้นที่ทางเท้าเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกทั่วกรุงเทพมหานคร เป็นการสร้างภาพลักษณ์ กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัย น่าอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ของประชาชน โดยสามารถยกเลิกจุดผ่อนผันได้เกือบ ๕๐๐ จุดจากประมาณ ๗๐๐ จุด จุดที่สำคัญได้แก่ ปากคลองตลาด สยามสแควร์ ประตูน้ำ ออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และวงเวียนใหญ่ เป็นต้น

๓) การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหากาฬ

การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหากาฬและคลองโองอ่างเพื่อสร้าง สวนสาธารณะและอนุรักษ์โบราณสถาน ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬประมาณ ร้อยละ ๘๐ โดยสำนักการโยธาได้นำดินมาเทเพิ่มเติม พร้อมทั้งปรับระดับพื้นดินให้สูงเท่ากับด้านที่กำลัง ดำเนินการปรับปรุงอยู่ในขณะนี้ จากนั้น สำนักสิ่งแวดล้อมจะเข้าพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูหญ้า ปลูกล้านไม้ จัดทำสวนสาธารณะชั่วคราว ส่วนต้นไม้ที่อยู่ภายในป้อมมหากาฬจะไม่มีการล้อมย้ายไปปลูกที่อื่น แต่จะตัดแต่งกิ่งก้านให้ถูกต้องตามหลักกรูขกรรม พร้อมทั้งอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่คู่ป้อมมหากาฬ ด้านสำนักผัง เมืองจะจัดทำป้ายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของป้อมมหากาฬ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา มีป้อมปราการ ๑๔ ป้อม ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง ๒ ป้อม คือป้อมมหากาฬ และป้อมพระสุเมรุ โดยจัดทำเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทราบถึงประวัติของป้อมดังกล่าว ส่วนสำนักงานเขตพระ นครดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด พร้อมทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจหมุนเวียนเข้ามาดูแลความเป็น ระเบียบเรียบร้อยต่อไป

๔) การบริหารจัดการเหตุการณ์น้ำท่วม

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีฝนตกในกรุงเทพมหานครถึง ๒๐๓ มิลลิเมตร ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ที่ฝนตกมากที่สุดในรอบปี ทำให้การระบายน้ำเกิดปัญหาติดขัด ต้องใช้เวลาอย่างมาก และเกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้าง จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีการวางแผนพร้อมรับมือกับน้ำท่วมขัง ในกรณีที่มีฝนตกหนักตลอดเวลา ด้วยการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วทันใจ ทำให้สามารถคลี่คลายปัญหาน้ำท่วมได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

๒.๒.๖ ด้านนโยบายสาธารณะ

นอกจากนี้ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ยังได้ประกาศวาระการพัฒนา กรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ภายใต้นโยบาย NOW “ทำจริง เห็นผลจริง” โดยชูกรอบการทำงาน ๑๐๐ วัน จนถึง ๑ ปี ซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑) ๑๐๐ วัน เพิ่มการบริการฉับไว ใกล้ชิดชุมชน ประชาชนปลอดภัย

โดยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ กทม. และ ๕๐ สำนักงานเขต เพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ และความสวยงามของคุณคลอง ในส่วนของบริการเพื่อประชาชน มีโครงการนัดหมอล่องหน้ำรักษาเร็วขึ้น ให้ประชาชนนัดหมายผ่านศูนย์ BFC เพื่อลดเวลาในการรอพบแพทย์ โครงการทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลา ทั้งบนบกและริมน้ำครบทุกพื้นที่ ๘๕๕ จุด และโครงการ กทม.เมืองสว่าง ไฟติดทุกดวงในสวนสาธารณะ สะพาน ถนน ตรอก และซอย รวมแล้วกว่า ๖๐๖๕ จุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งขณะนี้การดำเนินการในระยะที่หนึ่งนี้สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๒) ๒๐๐ วัน พัฒนาคน พัฒนาการศึกษ เพิ่มศักยภาพโรงเรียน กทม.

ส่งเสริมการศึกษาให้แก่แก่นักเรียนกรุงเทพมหานคร โดยให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ๑๐๐ คน สำหรับเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนในต่างแดน เดินหน้าโครงการเด็กหลังห้อง ดูแลเด็กในกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด รวมถึงจัดสรรทุกเรียนครูปีละ ๑๐๐ ทุน เป็นเวลา ๕ ปี และ Pipe Jacking หรือท่อลอดช่วยเพิ่มการระบายน้ำจะแล้วเสร็จใน ๒ เส้นทางจากทั้งหมด ๑๐ เส้นทาง การปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านปากคลองตลาด เปิดสวนสาธารณะฝั่งธนบุรีแห่งใหม่ ๒ สวน ประกอบด้วย สวนเพชรเกษม ๖๙ และ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมิหรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๓) ๓๐๐ วัน กรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลง พร้อมบริการทันใจด้วยระบบออนไลน์

ตั้งศูนย์สร้างสุขทุกวัยเปิดบริการครบทั้ง ๕๐ เขต การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ๒ สาย สร้างถนนอัตลักษณ์ด้วยพันธุ์ไม้สวยงามครบทั้ง ๙ เส้นทาง มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นด้วยสวนสาธารณะแห่งใหม่ย่านกาญจนาภิเษก และการพัฒนาระบบนัดหมายออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อรับบริการด้านงานทะเบียนและการขออนุญาตต่างๆ

๔) ๑ ปี ผลิตคน ผลิตงาน ทุกโครงการจับต้องได้ เห็นผลจริง

โครงการที่เริ่มดำเนินการนับตั้งแต่ ๑๐๐ วันแรก จะแล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการสร้างสถานีดับเพลิงย่อย ๕ สถานี โครงการเพิ่มโรงพยาบาล ๒ แห่ง โครงการ Water Bank ธนาคารน้ำใต้ดิน จะแล้วเสร็จทั้ง ๕ จุด โครงการแก้มลิงเก็บน้ำตามศาสตร์พระราชา แล้วเสร็จ ๔ จุด และโครงการ Pipe Jacking แล้วเสร็จอีก ๖ เส้นทาง

๒.๒.๗ เกียรติคุณและรางวัลที่ได้รับ

ปี พ.ศ. เกียรติคุณ รางวัล

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

- เจริญจักรมาลา (ร.จ.ม.)
- ๒๕๕๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
- ๒๕๕๓ ได้รับเลือกเป็นพ่อดีเด่นแห่งชาติ

การวิเคราะห์/สังเคราะห์ความสอดคล้องของการดำรงชีวิต การปฏิบัติงาน และผลงานของพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ที่สมควรได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	การดำรงชีวิตและแนวทางปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงานที่เป็นคุณประโยชน์ ด้านต่างๆ	เกียรติคุณที่ได้รับ
<p>ปรัชญาของหลักสูตร มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความรู้และความสามารถในการจัดการสมัยใหม่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยอย่างลึกซึ้งและความสามารถในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <p>วัตถุประสงค์ของหลักสูตร</p> <p>๑. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับ</p>	<p>พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง มีปรัชญาในการดำรงชีวิตและแนวทางปฏิบัติงานที่สำคัญหลายประการ ดังนี้</p> <p>๑. ด้วยใจภักดี เป็นการบันทึกผลงานการบริหารจัดการตามภารกิจพิเศษของกรุงเทพมหานครในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยรวบรวมเป็นหนังสือจำแนกงานออกเป็นภาคส่วนต่างๆ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เตรียมพร้อมดูแลประชาชนในวันที่ทุกข์ทันท่วมใจ - คลายเศร้าบรรเทาทุกข์ด้วยการดูแลสุขอนามัยครบวงจร - ดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรงเพื่อรักษาสุขภาพใจให้เข้มแข็ง - อำนวยความสะดวกให้ทุกดวงใจในวันที่ถนนทุกสายมุ่งสู่ 	<p>ผลการดำเนินงานที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว เห็นผลสำเร็จหรือความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ภายในเวลา ๖ เดือน และ ๑ ปี ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้ทำงานได้ทันที มีประสิทธิภาพและประหยัด และด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อเป็นการวางรากฐานของงานและโครงการในการพัฒนาเมืองและดูแลคนกรุงเทพฯ ในอนาคตต่อไป ภายใต้แนวคิด “ปลุกต้นหัวใจ แก้ไขทันที” ประกอบด้วย ๑ ภารกิจพิเศษ ๕ นโยบายทันที ๑๙ ภารกิจ ดังนี้</p> <p>ภารกิจพิเศษ : การบริหารจัดการมณฑลพิธีท้องสนามหลวง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรุงเทพมหานครแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการดูแลจัดการพื้นที่ท้องสนามหลวง นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาแสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพ ด้านการเดินทาง อาหาร ที่พัก ความปลอดภัย ความสะอาด การแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งดูแลรักษาพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสมพระเกียรติ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ <p>นโยบายที่ ๑ “สะอาด” (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด ประกอบด้วยภารกิจ ดังนี้</p> <p>๑) จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC รับคำร้องขอด้านทะเบียนราษฎร์และการอนุญาตต่าง ๆ โดยแบ่งพื้นที่รับคำร้องและพื้นที่พิจารณาออกจากกันเพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และ</p>	<p>๑. ได้รับการลงคะแนน (Vote) จากการสำรวจความคิดเห็น (ABAC Pole) ว่าเป็นนายตำรวจมือปราบที่ประชาชนชื่นชอบและบรรเทาเหตุอาชญากรรมได้มากที่สุด</p> <p>๒. ได้รับการเลื่อนชั้นยศและตำแหน่งอย่างต่อเนื่องจนถึงชั้นยศสูงสุด (พลตำรวจเอก)</p> <p>๓. ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด คือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์</p>

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	การดำรงชีวิตและแนวทางปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงานที่เป็นคุณประโยชน์ ด้านต่างๆ	เกียรติคุณที่ได้รับ
<p>วิถีชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตามตามศีลธรรม</p> <p>๒. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้</p> <p>๓. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนำทักษะทางการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัต</p>	<p>พระบรมมหาราชวัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถวายอาลัย ๖ ผู้สถิตในใจชั่ววันจันทร์ <p>๒. การทำงานอย่างมืออาชีพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในฐานะนักปฏิบัติมืออาชีพ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ จริตจาง ขยันขันแข็ง ถึงลูกถึงคน และหนักเอาเบาสู้ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติ และเกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - ในฐานะนักบริหารมืออาชีพ มีการวางแผน บริหารจัดการอย่างรัดกุม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีทั้งความเด็ดขาดเข้มแข็งและความยืดหยุ่นตามหลักการบริหารจัดการกับมวลชน <p>๓. ผลักดันทันที แก้ไขทันที (Now)</p> <p>กำหนดนโยบายการดำเนินงานแบบรวดเร็ว ฉับไว แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน และตรงประเด็น ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ในลักษณะ “ทำจริง เห็นผลจริง” ประกอบด้วย ๕ นโยบายทันที ดังนี้</p>	<p>สร้างกระบวนการที่ใสสะอาด ตามมาตรฐาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ</p> <p>๒) รวมพลังชาวกรุงเทพฯ ร่วม Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพฯ สะอาด ทั้งผู้ประกอบการ เจ้าของบ้าน ร้านค้า และจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด ย่านชุมชน ย่านการค้า คู คลอง ทิวกรุงเทพฯ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และปลูกจิตสำนึกร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ให้สวยงามเป็นระเบียบ</p> <p>๓) คลองปลอดผักตบชวา ลดปัญหาน้ำท่วม รณรงค์เก็บผักตบชวา ทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยา และในคลองทั่วกรุงเทพฯ และนำไปใช้ประโยชน์ เช่น แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัด</p> <p>นโยบายที่ ๒ “สะดวก” (CONVENIENT) : เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก ประกอบด้วยภารกิจ ดังนี้</p> <p>๑) Bangkok2U รู้ทันเหตุการณ์ เปิด Application ให้บริการข้อมูลประชาชนเกี่ยวกับสภาพฝน สภาพน้ำท่วม สภาพการจราจรบนท้องถนน ที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) เพื่อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางในการเดินทาง</p> <p>๒) น้ำเร่งระบาย สั่งการได้ทันที ๒๔ ชั่วโมง เร่งระบายน้ำ ลดการท่วมขัง ด้วยการสั่งการระยะไกลแบบรวมศูนย์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่คลองหรืออุโมงค์ระบายน้ำ เพื่อลดการท่วมขัง และสามารถระบายน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมให้พ้นวิกฤตได้ในเวลาอันสั้น</p> <p>๓) ชวนเอกชนทำแก้มลิง อิงศาสตร์พระราชาน ในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม นำร่องในหมู่บ้านจัดสรรพื้นที่ลาดพร้าว โดยประสานความร่วมมือขอใช้บึงรับน้ำเป็นแก้มลิงพักน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่ระบบระบายน้ำหลัก ลดเวลาน้ำท่วมขัง</p> <p>๔) ทางแยกห่วงโย ใส่ใจทุกคน ผลักดันพัฒนาทางแยกสำคัญร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ ให้เป็น “ทางแยกสะดวกปลอดภัย” ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก</p>	<p>รณันอันเป็นที่เชิดชู ยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)</p> <p>๔. ได้รับเลือกเป็นพ่อดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓</p>

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	การดำรงชีวิตและแนวทางปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงานที่เป็นคุณประโยชน์ ด้านต่างๆ	เกียรติคุณที่ได้รับ
<p>และมีความสลับซับซ้อนได้ อันนำไปสู่การสร้าง นวัตกรรมทางรัฐประศาสน ศาสตร์</p> <p>๔. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม ที่มีความหลากหลาย รับฟัง ความเห็นที่แตกต่างและ แสดงความคิดเห็นได้อย่าง สร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ ในทางวิชาการและสามารถ แสดงความเห็นเชิงวิพากษ์ บนฐานแนวคิดและทฤษฎี ทางรัฐประศาสนศาสตร์</p> <p>๕. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี ประสิทธิภาพในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ สถานการณ์ รวมถึง มีความรู้ ความสามารถใช้เครื่องมือ ในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการ แก้ปัญหาทางการวิจัยได้ อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถ</p>	<p>๑) สะอาด (Clean) : บ้านเมือง สะอาด การบริหารราชการใ สะอาด</p> <p>๒) สะดวก (Convenient) : เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก</p> <p>๓) ปลอดภัย (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สิน ปลอดภัย ชุมชนและสังคม ปลอดภัย</p> <p>๔) คุณภาพชีวิตดี (Care) : ดูแล คุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ</p> <p>๕) วิถีพอเพียง (Common way of living) : ภูมิใจในรากฐาน ไทย พอใจในความเป็นอยู่</p>	<p>ความสะดวกในการสัญจรและการใช้ชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงอายุ และประชาชน ทั่วไป ตามหลักสากลของการออกแบบเพื่อทุกคน พร้อมขยายการ ดำเนินงานสู่พื้นที่อื่น ๆ ในอนาคต</p> <p>นโยบายที่ ๓ “ปลอดภัย” (COMMUNITY) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สิน ปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย ประกอบด้วยภารกิจที่ ดังนี้</p> <p>๑) ปรับจริง จับจริง รวดเร็วและวิ่งบนทางเท้า กวดขัน ๖ เส้นทางที่มีปัญหา สูงสุด ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ ๔ ถนนเพชรบุรี ถนนพหลโยธิน ถนนรัชดาภิเษก และถนนจรัญสนิทวงศ์ พบผู้ฝ่าฝืนกฎ จับทันที ปรับสูงสุด ๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๒) สั่งปิดสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมาย ดำเนินการทันที บูรณาการหน่วยงาน ร่วมกวดขัน จัดระเบียบ สถานบริการเปิดเกินเวลา จำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ปกป้องและส่งเสริมให้มีการนำอาวุธหรือยา เสพติดเข้าสู่สถานบริการ ส่งเสียงดังก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ</p> <p>๓) Public Eyes เครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒๔ ชั่วโมง รวมศูนย์ข้อมูลและเชื่อมโยงเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง พร้อมบริหาร จัดการและแก้ไขเหตุการณ์ทันที ๒๔ ชั่วโมง นำร่องในพื้นที่ชั้นใน ย่าน ธุรกิจ และจุดเชื่อมต่อคมนาคม</p> <p>๔) เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง ตัดวงจรอาชญากรรม ลดปัญหาลพิษ และอัคคีภัยโดยบังคับกฎหมายให้เจ้าของที่ดินรกร้างมีความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัย รับผิดชอบจัดการปรับปรุงพื้นที่ ฝ่าฝืน ดำเนินคดีทันที</p> <p>นโยบายที่ ๔ “คุณภาพชีวิตที่ดี” (CARE) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ประกอบด้วยภารกิจ ดังนี้</p> <p>๑) ปลุกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา รวมพลังภาคีเครือข่ายปลูกป่าชาย เลนในเขตบางขุนเทียน เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นฟูระบบนิเวศ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกรักษักรักรักษาชาติให้กับประชาชน</p>	

<p>หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์</p>	<p>การดำรงชีวิตและแนวทางปฏิบัติงาน</p>	<p>ผลการดำเนินงานที่เป็นคุณประโยชน์ ด้านต่างๆ</p>	<p>เกียรติคุณที่ได้รับ</p>
<p>ใช้เครื่องมือทางสถิติมา ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ทาง รัฐประศาสนศาสตร์ได้</p>		<p>เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ไร่</p> <p>๒) ปลุกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๑๑๐ ต้น ในสวนวชิรเบญจทัศ และในพื้นที่ ๕๐ เขต เพื่อสร้างร่มเงา ให้ความร่มเย็นแก่ประชาชน ได้ร่มพระบารมี</p> <p>๓) Bangkok Special Care ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ด้วยการเพิ่มความ สะดวกรวดเร็ว และความใส่ใจเป็นพิเศษ ในการบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุข สันทนาการ บริการที่สำนักงานเขตการเพิ่มพูนความรู้และ ทักษะอาชีพ และการเดินทางด้วยรถตู้วีลแชร์</p> <p>๔) เร่งรัดโครงการ “พระปกเกล้า สกายปาร์ค” ปรับปรุงเส้นทางสัญจรบริเวณ ช่องกลางสะพานพระปกเกล้า ระยะทาง ๒๘๐ เมตร ให้เป็นสวนลอยฟ้า พร้อมทางเดินและมุมพักผ่อน ชมวิวที่สวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยา</p> <p>๕) เปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมให้เป็น “พื้นที่ชุมชนสามัคคี สร้างสุขภาวะดีเพื่อ ชีวิต” ๑ เขต ๑ ชุมชน มีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ชุมชนชุมชนให้เป็น ศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะ เป็นการส่งเสริมความปลอดภัย สร้างความสัมพันธ์ และความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน</p> <p>๖) สร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน ในทุก ระดับและทุกสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้สามารถแข่งขันได้ใน ระดับสากล รวมทั้งขยายความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในทุก พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะชุมชนด้อยโอกาส</p> <p>นโยบายที่ ๕ “วิถีพอเพียง” (COMMON WAYS OF LIVING) : ภูมิใจใน รากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่ ประกอบด้วยภารกิจ ดังนี้</p> <p>๑) เปิดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้แนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน ตลอดจน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา</p>	

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	การดำรงชีวิตและแนวทางปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงานที่เป็นคุณประโยชน์ ด้านต่างๆ	เกียรติคุณที่ได้รับ
		<p>มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นหลักคิดและแรงบันดาลใจให้เหล่าพสกนิกรได้ปฏิบัติตาม และร่วมกันสานต่อพระราชปณิธานให้เกิดความสุข ความเจริญมั่นคงต่อตนเอง ชุมชน และสังคม</p> <p>๒) จัด “ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์” ริมคลองโอ่งอ่าง และบริเวณถนนข้าวสาร ถนนตานี ถนนมหาราช ซอยพระยาเพชร และถนนหน้าพระลาน ด้วยการจัดระเบียบเมือง บริหารจัดการจราจร จัดจำหน่ายสินค้า Bangkok Brand และ Street Food พร้อมจัดมหกรรมและกิจกรรมพื้นที่จิตวิญญาณของเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนวิถีแห่งความพอเพียง</p>	

ภาคผนวก
ประมวลภาพผลงานของ
พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง

ส่องประวัติ “บิ๊กวินปิดจ๊อบ”

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

ปัจจุบัน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

อดีต

- รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

การศึกษา

- โรงเรียนด่านช่างวิทยา
- โรงเรียนตำรวจภูธรภาค 7
- โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 30
- หลักสูตรการบริหารงาน
ตำรวจชั้นสูง รุ่น 16
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 45



กท. ท้าวสุภี 45
“ปลัดค้นกับใจ สก๊ใจกับก็”
11:00 5:00 19:00
พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นครหลวงกรุงเทพ

App JS100

ผว.กท.ม.
เปิดเพชบุรีรับเรื่องร้องทุกข์แล้วนะ รุ้ย้ง!!!

Like Follow Share More

QR Code

facebook.com/js100 @js100radio @js100_online www.js100.com



คมคำ

“การดำเนินโครงการ
ทุกอย่างต้องฟังเสียง
ประชาชน หากไม่เห็น
ด้วย ก็ต้องยุติ เพราะการ
ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.
ต้องทำเพื่อประชาชน ใน
เมื่อประชาชนไม่เห็นชอบ
ก็ต้องหยุด ผมไม่ใช่คน
ดื้อดึง”



พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

“สิ่งไหนที่ผมทำไม่ได้วันนี้
ไม่ต้องตกใจ
พรุ่งนี้ผมจะแก้ไขให้ได้
จะทำได้เพื่อพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด”

คมชัดลึก

อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(รายการคมชัดลึก ตอน พลุจบพินิจ "อัศวิน ขวัญเมือง" ผู้ว่าทกม.ฯคนใหม่)





กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45

“ผลักดันกันใจ แก้ไขกันที”

พล.ต.อ. อัศวิน วรวิญเมือง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และคณะผู้บริหาร

NOW!

1 การกิจพิเศษ

5 นโยบายกันใจ

19 การกิจผลักดันกันที




1 สะอาด Clean

บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด

Bangkok Fast & Clear (BFC)

จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉลุยใสสะอาด รับคำร้องคำขอคำเบียดเบียนราษฎรและการอนุญาติต่างๆ โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ที่พิจารณามาออกจากกัน เพื่อลดขั้นตอนลดระยะเวลา และสร้างกระบวนการที่ใสสะอาด ตามมาตรฐาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

Big Cleaning Day

รวมพลังชาวกรุงเทพฯ ทั้งผู้ประกอบการ เจ้าของบ้าน ร้านค้า และจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด ย่านชุมชน ย่านการค้า ศูนย์กลาง ทั้งกรุงเทพฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และปลูกจิตสำนึก ร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยตามภาพชีวิต

คลองปลอดผักตบชวา ลดปัญหาน้ำท่วม

รณรงค์เก็บผักตบชวา ที่ในแม่น้ำเจ้าพระยาและในคลองทั่วกรุงเทพฯ โดยนำไปใช้ประโยชน์ เช่น แปรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เจือขายได้ ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัด




2 สะดวก Convenient

เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก

Bangkok2U รู้ทันเหตุการณ์

เปิด Application ให้บริการข้อมูลประชาชน เกี่ยวกับสภาพฝน สภาพน้ำท่วม ภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ไม่มีจุดบอด (Real Time) เพื่อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางในการเดินทาง

น้ำเร่งระบาย สิ่งการได้ทันที 24 ชั่วโมง

เร่งระบายน้ำ ลดการท่วมขัง ด้วยการใช้การระดมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายมาช่วยระบายน้ำในจุดที่จุดอ่อนน้ำท่วมให้ทันจุดวิกฤตได้ในเวลาอันสั้น

ทางแยกห่วงใย ใส่ใจทุกคน

ผลักดันพัฒนาทางแยกสำคัญร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ให้เป็น “ทางแยกสะดวกปลอดภัย” ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการสัญจรและการใช้ชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ตามหลักสากลของการออกแบบเพื่อทุกคน พร้อมขยายการดำเนินงานสู่พื้นที่อื่นๆ ในอนาคต





3 ปลดภัย Community

ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย

ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า
 ทดสอบ 6 เส้นทางที่มีปัญหาสูงสุด ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ 4 ถนนเพชรบุรี ถนนพหลโยธิน ถนนรัชดาภิเษก และถนนรัชดาภิเษกที่ ถนนพญาไท ถนนจันทน์ บริเวณสูงจุด 5,000 บาท

สั่งปิด สถานบริการฝ่าฝืนกฎหมาย ค่าเป็นการกันท์
 บูรณาการหน่วยงาน ร่วมกันและจัดระเบียบสถานบริการเปิดในเวลา จำกัดอายุเครื่องดื่ม แลกเปลี่ยนได้ค้ายาเสพติด 20 ปี ปกป้องประชาชนให้พ้นจากยาเสพติด ยาเสพติดเข้าสถานบริการ สั่งเสียงดังรบกวนผู้รบกวนผู้ค้า

Public Eyes เครื่องข่ายเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง
 รวมศูนย์ข้อมูลและเชื่อมโยงเทคโนโลยีการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมบริหารจัดการและแก้ไขเหตุการณ์ทันที 24 ชั่วโมง นำร่องในพื้นที่ใน ย่านธุรกิจ และจุดเชื่อมต่อคมนาคม



4 คุณภาพชีวิตดี Care

ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ

ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา
 รวมพลังภาคีเครือข่ายปลูกป่าชายเลนในเขตบางขุนเทียน เพื่อสนับสนุนการกีดขวางชายฝั่ง พื้นที่ระบบนิเวศ รวมทั้งส่งเสริมการเริ่มปลูกและปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติและให้กินประชาชน เมื่พฤษภาคม 3,000 ไร่

ปลูกต้นไม้ถวญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหญิงมหาสิริราชทรงน บดินทรภพยธราชกร
 จำนวน 110 ต้น ในสวนบริบทอนุชทิศ และในพื้นที่ 50 เขต เพื่อสร้างร่มเงา ให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนได้รับพระบารมี

Bangkok Special Care ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ
 ด้วยการเพิ่มความสะอาดรวดเร็วและความใส่ใจเป็นพิเศษในการบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข สัมภาษณ์ การที่สำนักงานเขต การเห็นคุณค่าคนผู้สูงอายุและทักษะอาชีพ และการเดินทางด้วยรถตุ๊กตุ๊ก

เร่งรัดโครงการ "พระปกเกล้า สายปาร์ค"
 ปรับปรุงเส้นทางสัญจรบริเวณของถนนพระปกเกล้า ระยะทาง 280 เมตร ให้เป็นสวนลอยฟ้า พร้อมทางเดินและนั่งพักผ่อน นวัตกรรมที่สวนของแม่น้ำเจ้าพระยา



5 วิถีพอเพียง

Common ways of living

ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่

เปิดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
 ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้แนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นหลักคิด และแรงบันดาลใจให้เหล่าพลกนิกรได้ปฏิบัติตนและร่วมกันสานต่อพระราชปณิธาน ให้เกิดความสุขความเจริญมั่นคงต่อตนเอง ชุมชน และสังคม

จัด "ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์"
 ริมคลองโอ่งอ่าง และบริเวณถนนข้าวสาร ถนนสามมี ถนนมหาสาร รอยพระยาเพชร และถนนหน้าพระลาน ด้วยการจัดระเบียบเมือง บริหารจัดการจราจร จัดจำหน่ายสินค้า Bangkok Brand และ Street Food พร้อมจัดมหกรรมและ กิจกรรมพื้นจิตวิญญาณของเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนวิถีแห่งความพอเพียง





ผู้ว่าฯกทม.ตรวจน้ำท่วมส่งเร่งระบายน้ำ



**ผู้ว่าฯลุยตรวจตลาด
รอบบ้านป่า ชูปิดใน 7 วัน**



